

จุดป้าย



วิภาค จัปพรรณ

ความอดทนบน "หลักการ" ของ ชวน ประดิษฐ์

ยุทธวิธี รอคอยอย่างเยือกเย็น ให้โอกาส ชลิต ทานตะวัน

หาก นายชวน หลีกภัย จะไม่ยืนยันในฐานะที่ ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.เข้ามาด้วยจำนวนที่มากเป็นอันดับที่ 1 ของพรรคความหวังใหม่อย่างถาวร

คงมีเคื่องกลางศึกของคืนวันที่ 17 พฤศจิกายน และดำรงคนอย่างมั่นคงอย่างยิ่งในฐานะที่ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.เข้ามาเป็นอันดับ 2 ของพรรคประชาธิปัตย์ แม้กระทั่งในการประชุมพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

นายชวน หลีกภัย ขอมรับในที่ประชุมว่า "หลังจากทราบผลการเลือกตั้งแล้วมีคนเรียกร้องให้จัดตั้งรัฐบาล แต่ผมได้ตอบปฏิเสธไปเนื่องจากไม่ต้องเสียหลักการ" (กรุงเทพธุรกิจ, 23 พฤศจิกายน)

เป็นหลักการที่อีกด้านหนึ่งเป็นผลดีต่อพรรคความหวังใหม่และต่อ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ

เป็นหลักการที่ดูมีความรอบคอบได้ในระดับหนึ่งอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตามที่สุดก็ทำให้ความพยายามของ "ชวนคน" ในพรรคประชาธิปัตย์ที่จะต่อสายไปยัง "ชวนคน" ในพรรคชาติไทย มีอันต้องเป็นหมัน

ขณะเดียวกัน ทำให้ นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ได้ลดความถี่ในการที่ต้องรับสายโทรศัพท์จากผู้อยู่ "ชวนคน" ในพรรคชาติไทยลงไป

"หลักการ" นี้ของ นายชวน หลีกภัย มีนัยยะที่ลึกซึ้งยิ่งใน "เนื้อหา" ทางการเมือง

ไม่เพียงแต่ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เท่านั้นที่ ขอมรับในความพยายามของ "ชวนฝ่าย" ที่จะดึงพรรคชาติพัฒนาออกไปจากการเป็นพันธมิตรกับ พรรคความหวังใหม่

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เองก็เปิดความนิยมบางประการ

"วันนั้น พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ได้โทรศัพท์เชิญคุณบรรหารและคุณมนตรีไปพบ แต่ทั้งคู่ไม่ไป" (ผู้จัดกรร, 18 พฤศจิกายน)

เป็นวันนี้ของคอนทราสต์วันที่ 17 พฤศจิกายน

เป็นความจริงที่มีความพยายามจาก "ชวนคน" ในพรรคชาติไทยต่อสายไปยังพรรคชาติพัฒนาให้ถอนตัวออกแล้วมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคชาติไทย พรรคประชาธิปัตย์ ฝืนเสนอตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ

เป็นความจริงที่มีความพยายามระหว่าง "ชวนคน"



ในพรรคชาติไทยซึ่งมีชื่อ นายบรรหาร ศิลปอาชา ติดต่อกับ "ชวนคน" ในพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีชื่อ นายชวน หลีกภัย

แต่ที่เป็นปัจจัยชี้ขาดอย่างแท้จริงก็คือ ปฏิเสธจาก นายชวน หลีกภัย

"หากพรรคชาติไทยได้เสียงรองลงมาแล้วจัดตั้งรัฐบาลจะสร้างความรุ่มรวยหรือเสถียรภาพทางการเมือง" นายชวน หลีกภัย กล่าว

เนื่องเพราะระบบคิดของ นายชวน หลีกภัย มีความแตกต่างโดยพื้นฐานกับ "ชวนคน" ในพรรคประชาธิปัตย์ และ "ชวนคน" ในพรรคชาติไทย ความพยายามที่จะผลักดันให้พรรคประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคความหวังใหม่จึงไม่เกิดขึ้น

นี่ย่อมเป็นความสง่างามทางการเมืองของ นายชวน หลีกภัย

แสดงว่า ในฐานะหัวหน้าพรรค เขามิได้คิดแต่เพียงว่าทำให้พรรคได้เป็น "รัฐบาล" โดยมีได้คำนึงถึงวิธีการและหลักการ ตรงกันข้าม เขามีความสำนึกและคำนึงในเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบ รัดกุม และมั่นคงเป็นอย่างยิ่ง ตรงนี้เองที่ทำให้เกิดภูมิของ นายชวน หลีกภัย แคล้วคลาดกับ "ชวนคน" ในพรรคประชาธิปัตย์และ "ชวนคน" ในพรรคชาติไทยที่ผลักดันเรื่องนี้ สายตาของเขาวไกลมากกว่า

นายชวน หลีกภัย วิเคราะห์จากความชัดเจนแล้วเห็นว่า ถึงแม้พรรคความหวังใหม่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ก็ไม่ดำเนินไปด้วยความง่าย

การครองรองของพรรคชาติพัฒนาจะเป็นไปอย่างเข้มข้นและดุเดือด

และวิธีการครองรองของพรรคชาติพัฒนาจะทำให้แนวทางที่ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และพรรคความหวังใหม่กำหนดไว้ระหว่างหาเสียงกลายเป็นเรื่อง และจะกลายเป็นปัญหาของรัฐบาลในอนาคต

เป็นปัญหาในลักษณะเดียวกันกับที่ นายบรรหาร ศิลปอาชา เคยเผชิญมาแล้วอย่างน่าปวดเจ็บ

อย่างเก่งรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ก็ไม่อาจจะอยู่ได้นานกว่า 1 ปีครึ่ง และถึงตอนนั้นโอกาสย่อมเป็นของพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าพรรคการเมืองอื่นใด

"ผมต้องการสร้างมาตรฐานทางการเมืองที่ต้องการที่มรดกนี้ให้กับสมาชิกพรรครุ่นต่อไป"

ครั้งที่ เจมส์ ฟรีแมน คลาร์ก ได้กล่าวไว้ "นักการเมืองคิดถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไป แต่รัฐบุรุษคิดถึงคนรุ่นต่อไป"